

Sẵn sàng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI



Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong hai ngày 10 - 11/8/2020. Đến nay, tất cả các điều kiện để tổ chức Đại hội đã cơ bản hoàn tất.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 79 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 6.090 đảng viên. Để đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 187 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của Đảng ủy Khối về tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các tổ chức cơ sở đảng nắm bắt tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lựa chọn Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở; đồng thời, chỉ đạo 5 đảng bộ thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Đến hết ngày 10/3/2020, 526/526 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội và đến ngày 30/5/2020 có 79/79

đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành tổ chức đại hội. Theo ông Đinh Vĩnh Thứ, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở đã thành công đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng về nội dung và trang trọng về hình thức, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Đại hội đã bầu cấp ủy, đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh bảo đảm cơ cấu, chất lượng, thực sự tiêu biểu cho trí tuệ của đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối, Đảng ủy Khối đã thành lập các tiểu ban giúp việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đến nay, dự thảo các văn kiện Đại hội đã hoàn tất; các văn kiện được thảo luận dân chủ trong tập thể cấp ủy, xin ý kiến đóng góp rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Trong đó, dự thảo Báo cáo chính trị đánh giá khách quan, trung thực, toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; xác định rõ phương

hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 sát thực tế, có tính khả thi. Để thực hiện tốt công tác nhân sự Đại hội, Đảng ủy Khối đã tiến hành sắp xếp lại tổ chức, bộ máy. Theo đó, quyết định thành lập Ban Tổ chức - Kiểm tra, Ban Tuyên giáo - Đoàn thể và các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý; ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối. Trên cơ sở đó xây dựng đề án công tác nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc chuẩn bị nhân sự Đại hội thực hiện đầy đủ các quy trình đối với nhân sự tại cơ sở và tham gia lần đầu tiên theo quy định của Đảng và hướng dẫn của các ban xây dựng Đảng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã cơ bản hoàn tất. Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối.

THU THỦY

Các điểm thi sẵn sàng

Ông Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, thời gian qua, Sở đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan, chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Bên cạnh tổ chức tập huấn quy chế thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo... Sở cũng đã chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; chủ động nắm thông tin, thống kê số liệu học sinh, cán bộ, giáo viên đi và đến từ vùng có dịch để có phương án xử lý. Ông Phan Văn Đức, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ căn cứ số liệu các cơ sở báo cáo về số lượng cán bộ, giáo viên được điều động tham gia ở kỳ thi tốt nghiệp THPT đã từng đến Đà Nẵng, Quảng Nam trong tháng 7 vừa qua để chuẩn bị phương án dự phòng bằng việc bố trí người thay thế. Ngoài số lượng phòng thi được bố trí sẵn, Sở chỉ đạo mỗi điểm thi phải bố trí thêm 1 phòng thi dự phòng và 1 phòng cách ly tạm thời để kịp thời xử lý các tình huống khi có sự cố xảy ra do tác động của dịch Covid-19. Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đang xây dựng phương án chia thí sinh làm 4 nhóm: nhóm F0, F1, F2 và các thí sinh khác. Theo đó, F0 sẽ được đặc cách theo quy định. Nhóm F1 sẽ tùy số lượng để bố trí phòng thi riêng trong khu cách ly hoặc tại điểm thi lần cuối. Nhóm F2 sẽ được bố trí thi tại phòng thi dự phòng bảo đảm khoảng cách phòng, chống dịch theo hướng dẫn. Nhóm còn lại là các thí sinh có sức khỏe bình thường, không có yếu tố dịch tễ sẽ dự thi bình thường.

Tại các điểm thi, kế hoạch phun khử khuẩn và vệ sinh cũng được các trường THPT chủ động triển khai thực hiện. Năm nay, ngoài việc là một điểm thi trên địa bàn thành phố Thái Bình, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh tiếp tục được chọn để làm điểm chấm thi tự luận kỳ thi tốt nghiệp THPT. Những ngày này nhà trường vừa chủ động phương án tổ chức kỳ thi, vừa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối khâu chấm thi tự luận. Thấy giáo viên Tuấn Anh, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Kỳ thi năm nay, trường tiếp tục lựa chọn là điểm thi tổ chức chấm thi tự luận,

Chủ động các phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Trong hai ngày 9 - 10/8, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra với sự tham gia của hơn 19.500 thí sinh. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay, ngành Giáo dục đã triển khai các phương án để tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc.



Tiết ôn tập của học sinh Trường THPT Đông Thụy Anh.

Ảnh tư liệu

đồng thời cũng là điểm thi lớn nhất tỉnh với 40 phòng thi. Hiện nay, trường đã hoàn tất việc chuẩn bị cơ sở vật chất như: đường điện, quạt, đèn, nước... bảo đảm thí sinh làm bài trong điều kiện phòng thi thoáng mát, đủ ánh sáng. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay, bên cạnh việc chuẩn bị 2 phòng thi dự phòng, phân loại thí sinh, trường cũng đang tích cực chuẩn bị điều kiện an toàn tuyệt đối cho khâu chấm thi tự luận tại trường ngay sau khi kỳ thi kết thúc.

Xây dựng phương án riêng cho 7 thí sinh tại thôn Bùi, xã Hòa Tiến

Ngày 1/8, Thái Bình ghi nhận 1 ca mắc Covid-19 tại thôn Bùi, xã Hòa Tiến (Hưng Hà). Những ngày qua, Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm kiểm soát tốt tình hình, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Một trong những biện pháp đó là phong tỏa thôn Bùi, xã Hòa Tiến. Hiện thôn có

7 học sinh lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT. Trước tình hình này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã khẩn trương họp bàn và đưa ra các phương án nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho các thí sinh. Ông Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, Sở đang phối hợp với ngành Y tế tổ chức xét nghiệm cho 7 học sinh này. Sẽ có 2 phương án: phương án thứ nhất, nếu các em có triệu chứng sốt, ho, khó thở, Sở sẽ bố trí một phòng thi tại Trường THCS xã Hòa Tiến với đầy đủ cán bộ coi thi, nhân viên phục vụ và nhân viên y tế; phương án thứ hai, nếu các em không có vấn đề về sức khỏe, Sở sẽ bố trí xe đưa đón 7 em đến điểm thi của Trường THPT Hưng Nhân. Tại điểm thi này, các em sẽ thi tại phòng cách ly được chuẩn bị từ trước. Trước và sau mỗi buổi thi, sẽ có đội ngũ phun khử khuẩn phòng thi. Đối với cán bộ làm nhiệm vụ coi thi tại phòng thi này sẽ thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế về phong, chống dịch bệnh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay trên địa bàn huyện Hưng Hà có 4 điểm thi với 108 phòng thi, 2.543 thí sinh của 6 trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện. Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà cho biết: Ban Tổ chức kỳ thi của huyện đã xây dựng các phương án tổ chức kỳ thi năm nay, đặc biệt chú trọng vấn đề bảo đảm an toàn cho thí sinh và cán bộ làm thi. Đối với các trường hợp tại xã Hòa Tiến, chúng tôi cũng đang phối hợp với ngành Giáo dục chủ động thực hiện các phương án như được hướng dẫn của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn cho thí sinh, cán bộ làm thi, vừa bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

DANG ANH

Thượng tá Tống Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh



Các đơn vị ở cơ sở duy trì nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ huy đơn vị thường xuyên bám đơn vị, địa bàn để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh sẵn sàng tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện, bổ sung các trang thiết bị y tế cho các đơn vị cơ sở khi dịch có diễn biến phức tạp.

Ông Đống Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy)



Các cơ quan, ban, ngành của thị trấn Diêm Điền đã tích cực phối hợp với tổ công tác địa bàn Đồn Biên phòng của khẩu cảng Diêm Điền khẩn trương vào cuộc rà soát, lập danh sách các công dân địa phương trở về từ các vùng có dịch trong nước. Qua rà soát, thị trấn Diêm Điền có 93 trường hợp từ thành phố Đà Nẵng về. Các trường hợp này đã tự giác cách ly tại gia đình và được theo dõi y tế. Ngoài ra, để chủ động trong công tác phòng, chống dịch ở địa phương, UBND thị trấn đã kiện toàn ban chỉ đạo sau khi sáp nhập hai xã Thụy Hà và Thụy Lương vào thị trấn; đồng thời kích hoạt các hoạt động phòng, chống dịch ngay từ các tổ dân phố, khu dân cư...

Ông Nguyễn Khuông Thành, đội trưởng đội tàu thuyền tự quản xã Thụy Hải (Thái Thụy)



Được cán bộ, chiến sĩ BDBP tỉnh tuyên truyền, vận động về sự nguy hiểm của dịch Covid-19, chúng tôi đã phổ biến đến các chủ tàu thuyền và gia đình thực hiện tốt công tác phòng dịch, các phương tiện phải có dung dịch sát khuẩn, trang bị khẩu trang cho thuyền viên trước khi đi biển. Quá trình đi biển chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tiếp xúc với tàu lạ cũng như các hoạt động khai thác, buôn bán trái phép trên biển.

Phòng, chống dịch Covid-19 trên khu vực biên giới biển



Lãnh đạo UBND thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) và cán bộ Đồn Biên phòng của khẩu cảng Diêm Điền kiểm tra hoạt động bán khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tại một cửa hàng dược phẩm trên địa bàn thị trấn Diêm Điền.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BDBP) tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiểm soát chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh vào địa bàn; chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến dịch, tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới biển, tạo "vành đai" an toàn trong phòng, chống dịch.

Là địa bàn giáp ranh với huyện Tiên Lãng (thành phố Hải Phòng), cùng với tăng

cường phối hợp với cán bộ, chiến sĩ BDBP tỉnh kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua lại tại khu vực đó Gành, xã Thụy Trường (Thái Thụy) đã khẩn trương rà soát, lập danh sách các công dân địa phương trở về từ các vùng có dịch. Ông Lê Xuân Luân, Phó Chủ tịch UBND xã Thụy Trường cho biết: Hiện nay, trên địa bàn xã có 49 công dân đi du lịch từ thành phố Đà Nẵng trở về đã khai báo y tế và thực hiện cách ly theo quy định; trong đó, 15 trường hợp tự cách ly tại gia đình, 34 trường hợp

cách ly tập trung từ ngày 26/7. Hàng ngày, tất cả các trường hợp cách ly đều được nhân viên y tế xã kiểm tra thân nhiệt. Hiện sức khỏe các trường hợp cách ly ổn định, không có biểu hiện ho, sốt. Cùng với đó, địa phương phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền tuyên truyền, vận động nhân dân không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch.

Theo báo cáo của BDBP tỉnh, qua rà soát, trên khu vực biên giới biển Thái Bình hiện có

trên 200 trường hợp trở về từ vùng có dịch. Các trường hợp trên đều tự giác khai báo y tế, lịch trình di chuyển và tự giác cách ly theo quy định. Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát xuất nhập cảnh tại khu vực cảng Diêm Điền. Trung tá Lê Xuân Hòa, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền cho biết: Tại khu vực cảng Tân Sơn, đơn vị tổ chức truyền thanh trên loa với tần suất 1 tiếng/lần về diễn biến tình hình dịch Covid-19 trong nước và trong tỉnh; tuyên truyền, vận động ngư dân thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trong hoạt động giao thương, hạn chế tiếp xúc với các phương tiện khác khi hành nghề trên biển; nghiêm cấm việc tiếp tay cho các hoạt động đưa người nhập cảnh trái phép vào địa bàn, buôn lậu, gian lận thương

mại... Ngoài ra, đơn vị tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát chặt chẽ chế độ kiểm soát, kiểm tra đối với người và phương tiện ra vào cảng, nhất là các phương tiện từ nước ngoài, tàu đánh bắt xa bờ ra vào địa bàn Thái Bình với mục đích thương mại.

Song song với công tác phòng, chống dịch trên địa bàn khu vực biên giới biển, cơ quan Bộ Chỉ huy và các đơn vị đã tiến hành phun khử trùng nơi ở, nơi làm việc và duy trì kiểm tra y tế tại công cơ quan. Cán bộ, chiến sĩ hạn chế tiếp xúc với người ngoài đơn vị và khi tiếp xúc, làm việc phải đeo khẩu trang. Các phòng, ban, đơn vị chủ động rà soát thân nhân đã đi đến các tỉnh khác về, đặc biệt là các địa phương có trường hợp dương tính với Covid-19 để có biện pháp cách ly theo quy định.

TẮT ĐẠT



Cán bộ Trạm Kiểm soát biên phòng sông Hóa tuyên truyền, vận động người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn tay để phòng, chống dịch Covid-19 tại đò Gành, xã Thụy Trường (Thái Thụy).